

สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยสมาชิกรัฐสภาใช้เวลาในการอภิปราย ๗๓ นาที เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

รายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะถูกแทนที่ภายใต้ข้อ ๙๑ (๒) ของความตกลงอาทีก้า และพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยรมต.บุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงสาระของเรื่องดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งนี้รายการความตกลงและพิธีสารดังกล่าวถูกเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเดิมนั้นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนหรืออาทีก้า เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การมีผลใช้บังคับของความตกลง ATIGA ทำให้ความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) จะถูกแทนที่ด้วยความตกลง ATIGA โดย ข้อ ๙๑ (๒) ของความตกลง ATIGA กำหนดให้รวบรวมรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจที่จะถูกแทนที่โดยความตกลง ATIGA ภายใน ๖ เดือนหลังจากที่ความตกลง ATIGA มีผลใช้บังคับ และให้นำรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้มาผนวกแนบท้ายและถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง ATIGA ทั้งนี้อาเซียนได้จัดทำรายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะถูกแทนที่โดยความตกลง ATIGA รวม ๑๑ ฉบับ ได้แก่ ๑. ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าในอาเซียน ๒. ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ๓. พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าในอาเซียน ๔. พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วม เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ๕. พิธีสารว่าด้วยการดำเนินการพิเศษสำหรับสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง ๖. พิธีสารว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนสำหรับบัญชีกวันลตภาชีชั่วคราว ๗. พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วม เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนสำหรับการขจัดภาชีนำเข้า ๘. พิธีสารเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการดำเนินการพิเศษสำหรับสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง ฉบับที่ ๑ ๙. พิธีสารว่าด้วยการปรับปรุงการขยายการให้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้การให้สิทธิพิเศษทางการค้าในอาเซียน ๑๐. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน ๑๑. พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน

ทั้งนี้รัฐบาลคาดว่า การผนวกรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจของอาเซียนแนบท้ายความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน และการผนวกรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจของอาเซียนแนบท้ายความตกลง ATIGA เป็นการดำเนินการตามพันธกรณีข้อ ๙๑ (๒) ของความตกลง ATIGA โดยจะไม่มีผลทำให้พันธกรณีหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากพันธกรณีและสิทธิประโยชน์ที่ไทยเคยได้รับภายใต้ความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจที่จะถูกแทนที่ด้วยความตกลง ATIGA ทั้ง ๑๑ ฉบับ ได้ถูกบรรจุหรือครอบคลุมอยู่ในความตกลง ATIGA แล้วหลังจากมีการบังคับใช้พิธีสารเพื่อการแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน ส่วนพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงด้านเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน การแก้ไขเนื้อหาในความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจของอาเซียนจำนวน ๔ ฉบับ คือ กรอบความตกลงว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน กรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน กรอบความตกลงสำหรับสาขาเร่งรัดการรวมกลุ่มของอาเซียน และพิธีสารการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียนภายใต้พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงด้านเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการแก้ไขเฉพาะในส่วนที่อ้างอิงความตกลง CEPT (เซ็ป) เพื่อให้มาอ้างอิงความตกลง ATIGA แทน ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงการอ้างอิงเชิงกฎหมายของความตกลงและพิธีสารดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและทันสมัยเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อพันธกรณีหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ นี้โดยได้รับอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้การพิจารณาเรื่องดังกล่าว มีสมาชิกรัฐสภาอภิปรายพอสมควร ภายหลังจากปิดอภิปรายและรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้วที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติเห็นชอบกับรายการความตกลงและพิธีสารด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะถูกแทนที่ภายใต้ข้อ ๙๑ (๒) ของความตกลงอาทีก้าและพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าอาเซียน ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ต่อมาประธานขอหารือที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ ๒ และเรื่องที่ ๓ ไปพร้อมกันเนื่องจากมีสาระเชื่อมโยงกัน แต่การลงมติจะขอให้ที่ประชุมลงมติคราวละเรื่อง ทั้งนี้ที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาเรื่องที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนพร้อมกัน ๒ เรื่อง คือ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่เข้าร่วมในโครงการนำร่องที่สอง สำหรับการดำเนินการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาคและภาคผนวกระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และเรื่องที่ ๒ คือ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้นำเสนอ ทั้งนี้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง คือ ระบบที่ผู้ส่งออกที่รับรองอนุญาต สามารถสำแดงถิ่นกำเนิดสินค้าบนบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ตามรูปแบบที่กำหนด โดยไม่ต้องให้หน่วยงานภาครัฐออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในการผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน แต่สินค้านั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน ผู้ส่งออกที่ต้องการขอเป็นผู้ส่งออกที่รับรองอนุญาตจะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของไทย โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกรมการค้าต่างประเทศ ส่วนบันทึกความเข้าใจและภาคผนวกระเบียบปฏิบัติของโครงการนำร่องที่ ๒ มีสาระสำคัญ เช่น บันทึกความเข้าใจฯ กำหนดให้มีโครงการนำร่องที่ ๒ สำหรับดำเนินการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วม ก่อนจะนำระบบดังกล่าวไปใช้กับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ประเทศภาคีจะต้องให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคีเข้าร่วมโครงการตามพันธกรณีข้อ ๑๙ ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน เป็นต้น

ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากบันทึกความเข้าใจดังกล่าว คือ เมื่ออาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อาเซียนจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การพัฒนาสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการผลิตและการค้าของอาเซียน โดยนำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง โดยผู้ส่งออกมาใช้ในภูมิภาคจะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดภายในอาเซียนอย่างเสรี และช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการลดขั้นตอนพิธีการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ช่วยลดเวลาและต้นทุน การดำเนินการของภาคเอกชน ช่วยลดภาระของภาครัฐให้ตามงบประมาณและการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า อีกทั้งจะช่วยให้ไทยสามารถมีส่วนร่วมในเจรจาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ซึ่งจะนำมาใช้จริงในภูมิภาคภาคอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ให้มีรูปแบบและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อไทยมากที่สุด

ส่วนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียนนั้นเป็นระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นภาคผนวกของตามตกลง ATIGA เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน ซึ่งสาระสำคัญของระเบียบปฏิบัติใหม่ (ข้อ ๒๕) ในระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ได้ยกเลิกการระบุมูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง (FOB Value) ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน ในกรณีที่สินค้านั้นใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า ๓ เกณฑ์ ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการปฏิบัติ และตอบสนองต่อพัฒนาการในกระบวนการผลิตและการค้าในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้าที่มีรูปแบบห่วงโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภาคการผลิตและการค้าของไทยอาจปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการค้ามากขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเรื่องการระบุมูลค่าสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ให้ทันสมัย และรองรับการค้าในรูปแบบใหม่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ส่งออกได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะธุรกรรมทางการค้าในรูปแบบการค้าผ่านประเทศที่สาม

ในการพิจารณานำบันทึกความเข้าใจและระเบียบปฏิบัติดังกล่าว มีสมาชิกอภิปรายพอสมควรโดยได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลากหลายประเด็น ส่วนความแตกต่างของโครงการนำร่องและโครงการที่ ๒, การตรวจสอบ LOGO CONTEND, การผ่านไปประเทศที่ ๓ จะมีหลักเกณฑ์อย่างไร เป็นต้น ภายหลังจากปิดอภิปรายและรณท.บุญทรง เจริยาภิรมย์ รณว.กระทรวงพาณิชย์ตอบชี้แจงสมาชิกแล้ว ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติเห็นชอบกับบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่เข้าร่วมในโครงการนำร่องที่สอง สำหรับการดำเนินการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาคและภาคผนวกระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จากนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณากรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ และกรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๘ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้กรอบการเจรจาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยคำนึงถึงหลักการของอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สูงสุดของอนุสัญญาฯ กล่าวคือ การบรรลุถึงการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซงจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็น

อันตรายต่อระบบภูมิอากาศ การรักษาระดับดังกล่าวต้องดำเนินการในระยะเวลาเพียงพอที่จะให้ระบบนิเวศปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของมนุษย์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคีหรือประเทศพัฒนาแล้วเกิดพันธกรณี และมีผลบังคับใช้โดยเร็ว ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องดังกล่าวมีสมาชิกสนใจอภิปรายพอสมควร ซึ่งมีประเด็นในการเสนอแนะและตั้งข้อสังเกตหลายหลาย เช่น สมาชิกเสนอให้คณะผู้แทนไทยได้เจรจาเชิงรุกในอันที่จะทำให้ประเทศที่ยังไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเข้าร่วมในอนุสัญญาดังกล่าวเพื่อร่วมในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญา สมาชิกบางท่านเสนอให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการเจรจาเพื่อความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น จากนั้น รมต. ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตอบชี้แจงสมาชิกแล้ว ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบกับกรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ และกรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๘

ต่อมาที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ FTA ระหว่างไทย-ชิลีเป็นความตกลงที่มีกรอบกว้าง โดยรวมข้อบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในความตกลงฉบับเดียว ได้แก่ ๑. การค้าสินค้า ๒. พิธีการศุลกากร ๓. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด ๔. มาตรการปกป้องและเยียวยาทางการค้า ๕. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ๖. มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ๗. การค้าบริการ ๘. การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ ๙. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และ ๑๐. ความโปร่งใส

ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับจากการทำ FTA กับชิลี คือ เป็นการวางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มละตินอเมริกาในอนาคต, เป็นการร่วมกันลงทุน หรือขยายการลงทุนระหว่างประเทศ, การลงทุนในการผลิตสินค้า ไทยอาจได้รับประโยชน์จาก FTA ที่ชิลีทำกับประเทศคู่ค้าอื่น ๆ, เป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับสินค้าแปรรูปจากไทยและสินค้าแบรนด์ไทยในอนาคต, สินค้าส่งออกของไทยจะมีการขยายตัวมากขึ้นและเป็นโอกาสให้สินค้าไทยที่ยังไม่เคยส่งออกไปชิลีได้ส่งออกไปชิลี และชิลีเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญให้กับอุตสาหกรรมไทย

การพิจารณาความตกลงการค้าหรือ FTA ระหว่างไทยกับชิลีนี้มีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยประเด็นข้อสังเกตข้อเสนอแนะหลากหลาย เช่น ไทยควรส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางพาราและนำไปเปิดตลาดในประเทศชิลีด้วย, ไทยควรพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีให้เข้มแข็ง ก็จะสามารถขยายการค้าได้มากขึ้น เป็นต้น จากนั้นประธานเห็นว่าสมาชิกประสงค์อภิปรายเป็นจำนวนมาก จึงขอเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในครั้งต่อไป และได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

